



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ดาร์พงษ์’ไม่ยากขึ้น เร่งสรุปเปิดเทอมอาเซียน

พล.อ.ดาร์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ทบทวนการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน โดยขอให้มหาวิทยาลัยกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม แต่ ทปอ.ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงนี้ ว่า ตนจะไปหารือกับ ทปอ.ก่อน แต่ไม่ขอตอบว่าส่วนตัวรู้สึกอย่างไร เพราะจะเป็นการชี้นำ ต้องนำผลวิจัยและความคิดเห็นของหลาย ๆ ส่วนมาพิจารณาประกอบกัน ฟังกันด้วยเหตุด้วยผล แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงคือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมด 100 กว่าแห่งเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียนไปแล้ว ดังนั้นการจะให้กลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนตามช่วงเวลาเดิม จึงต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพราะขยับช่วงเปิด-ปิดภาคเรียนที่ผ่านมาก็เป็นเพราะนโยบายของอดีต รมว.ศธ. ที่ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างไม่รู้ตามสนองอยากให้ได้ข้อยุติเรื่องนี้โดยเร็ว เพราะนักเรียน นักศึกษาต่างรอฟังข้อสรุปเรื่องนี้

รมว.ศธ.ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้เร่ง

แก้ปัญหาเด็กออกกลางคันว่า ตนได้หารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อดูการจัดการศึกษาของเด็กทั้งระบบ รวมถึงเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของ พม.ด้วย โดย ทพม.จะจัดทำบัญชีเด็กพิการในแต่ละพื้นที่ส่งให้หน่วยงานของ ศธ.ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น เพื่อดูว่าจะให้การศึกษาคิดเหล่านี้อย่างไร ขณะเดียวกันตนได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำฐานข้อมูลตัวเลขเด็กที่ออกกลางคันมาเสนอ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาและนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป

“นายกรัฐมนตรีและผมให้ความสำคัญกับปัญหาเด็กออกกลางคันมาก ซึ่งทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญพยายามลดปัญหาลงให้ได้ และต้องซ้อนกลับมาให้มากที่สุด โดยเรื่องนี้จะใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินผลการทำงานของผู้บริหารตั้งแต่เลขาธิการองค์กรหลักจนถึงผู้บริหารในระดับพื้นที่ และผู้บริหารสถานศึกษา” รมว.ศธ. กล่าว.